

บริษัท หนังสือพิมพ์ธุรกิจโฆษณา ออนไลน์ จำกัด : 334 ซอยรามอินทรา 61 ถนนรามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กทม. 10230

โทร. 02-945 9394, 02-241 1184 , 086-476 9288 E-mail : norsorpor.online@gmail.com



หนังสือพิมพ์

รายสามวัน

ข่าวเด่นประจำวันหน้า 1

เกร็ดความรู้ภายในหน้า 2

ประกาศหน้า 2-4

หนังสือพิมพ์ธุรกิจโฆษณา ออนไลน์

<http://www.norsorpor-online.com> วันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ปีที่ 12 ฉบับที่ 1343 ราคา 10.00 บาท

“สนธิรัตน์” จ่อถอดเกณฑ์โรงไฟฟ้าชุมชน ได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการและท้องถิ่นทั่วประเทศ

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยถึงนโยบายโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานรากว่า ขณะนี้หน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ได้ยกร่างหลักเกณฑ์และแนวทางการร่วมลงทุน โรงไฟฟ้าชุมชนเสร็จแล้ว โดยจัดทำรายละเอียดที่ครบสมบูรณ์และได้นำข้อเสนอแนะต่างๆ ที่ได้รับจากเวทีรับฟังความคิดเห็นมาปรับปรุงให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชนและประชาชน หลังจากนั้น พพ.เตรียมนำเสนอร่างหลักเกณฑ์ฯ นี้ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการดำเนิน โครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก จากนั้นจะเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) และคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ต่อไป คาดว่าจะเริ่มดำเนินการได้ในปี 2563

“โครงการโรงไฟฟ้าชุมชน เป็นนโยบายที่ตอบโจทย์ประชาชนทุกพื้นที่ทั่วประเทศสามารถเป็นเจ้าของพลังงานได้ โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์ยกระดับชุมชนสู่การเป็นผู้ผลิต ผู้ใช้ และผู้จำหน่ายไฟฟ้า ขณะนี้จึงได้รับความสนใจอย่างมากมาย มีองค์กรท้องถิ่นและผู้ประกอบการที่มีศักยภาพลงทุน สอบถามเข้ามายังกระทรวงพลังงานอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น ร่างหลักเกณฑ์ฯ ที่กำลังจะออกมานี้จึงถือเป็นการสร้างความชัดเจนให้ทุกฝ่ายได้ดำเนินงานขั้นต่อไป” นายสนธิรัตน์กล่าว

“ธรรมนัส” แจงสั่ง ส.ป.ก.ตรวจสอบที่ “เอ๋ ปารีณา” ให้ละเอียด กันถูกฟ้องกลับ

ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวถึงกรณีการตรวจสอบการถือครองที่ดิน ส.ป.ก.ของ น.ส.ปารีณา ไกรคุปต์ ส.ส.ราชบุรี พรรคพลังประชารัฐ ที่ยังไม่มีความชัดเจนแม้จะมีการลงพื้นที่ตรวจสอบครั้งหนึ่งแล้วว่า ตนได้มอบหมายให้เลขาธิการ ส.ป.ก. ไปดำเนินการทั้งหมดแล้ว และ น.ส.ปารีณาได้ยื่นหนังสือร้องขอความเป็นธรรมเพื่อให้มีการตรวจสอบแนวเขตใหม่ต่อ ส.ป.ก. และกรมป่าไม้ โดยทั้ง 2 หน่วยงานจะประชุมเพื่อให้การดำเนินการไปในทิศทางเดียวกันในการตรวจสอบแนวเขตดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ตนเข้าใจว่า น.ส.ปารีณาเข้าใจไปเองว่ามีที่ดินในครอบครอง 1,700 ไร่ แต่ในข้อเท็จจริงมีประมาณ 600 ไร่

“การลงพื้นที่ตรวจสอบที่ดินของ ส.ป.ก. ในวันนั้นไปทำแบบหยาบๆ ผมได้สั่งการให้ทำให้ละเอียดก่อนจะดำเนินการใดๆ ทำอะไร ถ้าทำไม่ละเอียดจะถูกฟ้องสวนกลับ เดี่ยวจะไปไม่เป็น จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องไปรังวัดใหม่ และที่สำคัญแต่ละกระทรวงต่างก็อ้างแผนที่ของตัวเองซึ่งจะมีข้อพิพาทกันตลอดเวลา ผมยืนยันว่ายังจะเดินหน้าแผนที่ One Map จะได้แก้ปัญหาไปในทิศทางเดียวกันซึ่งใช้เวลาอีกไม่นาน ผมเรียนนายกฯ แล้ว และท่านก็เห็นด้วย” ร.อ.ธรรมนัสกล่าว

“เทพไท” แวะบางพรรคไม่จริงใจแก้รธน. ทำเป็นแค่พิธีกรรม แค่อ้าปากก็เห็นไส้ถึง

นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงการประชุมสภาฯ เพื่อพิจารณาญัตติการตั้งคณะกรรมการวิสามัญศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ไขรัฐธรรมนูญ ที่มีขึ้นในวันพุธที่ 27 พ.ย.นี้ว่า อยากให้วิปฝ่ายค้านและวิปฝ่ายรัฐบาลหรือและ มีข้อตกลงเรื่องระยะเวลาในการอภิปรายของแต่ละฝ่ายว่า จะใช้เวลากี่ชั่วโมง หรือจะเปิดอภิปรายกันกี่วัน ขณะนี้มีผู้ประสงค์จะอภิปรายเรื่องนี้เป็นจำนวนมาก เพราะเป็นกฎหมายสำคัญสูงสุดของประเทศ ต้องเปิดกว้างให้มีการอภิปรายเต็มที่ ไม่ควรกำหนดเวลา เพราะการอภิปราย เพราะจะเป็นการแสดงจุดยืนของ ส.ส.แต่ละคน และจุดยืนของแต่ละพรรคเพื่อให้สังคมรับรู้ว่ามีจุดยืนอย่างไร สังคมสามารถตรวจสอบได้จากการอภิปรายในครั้งนี้ ส่วนการตั้งคณะกรรมการของพรรคการเมืองต่างๆ ที่ได้เปิดตัวผู้ที่จะมาเป็นกรรมการบ้างแล้วนั้น โดยเฉพาะคณะกรรมการในสัดส่วนของคณะรัฐมนตรี 12 คน ว่าประกอบด้วยใครบ้าง มีตัวแทนรัฐมนตรีจากพรรคร่วมรัฐบาลหรือไม่ ถ้าพรรคการเมืองเปิดชื่อกรรมการออกมาแล้ว ก็พอจะวิเคราะห์ได้ว่า พรรคการเมืองแต่ละพรรคมีความจริงใจในการศึกษาปัญหาและแก้ไขรัฐธรรมนูญ หรือตั้งคณะกรรมการชุดนี้หรือไม่

“เท่าที่ปรากฏรายชื่อออกมา บ่งบอกให้เห็นได้ว่า บางพรรคต้องการแค่พิธีกรรมเพื่อให้เห็นว่าได้ทำตามนโยบายที่ประกาศไว้แล้ว อย่างไรก็ตามแต่ถ้าปากก็เห็นลิ้นไก่เลย อย่างนี้ต้องเรียกว่า อ้าปากก็เห็นถึงไส้ถึงด้วยซ้ำไป” นายเทพไทกล่าว

มูมก่าย

ปัญหการหักก่ายเงินได้ ณ ที่จ่าย

บริษัทผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่จำหน่ายบัตรเติมเงินและรหัสเติมเงินให้กับบริษัทตัวแทนจำหน่ายถือเป็นการให้บริการ เมื่อบริษัทได้รับชำระราคาค่าบริการจึงต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 77/1(10) และมาตรา 78/1(1) แห่งประมวลรัษฎากร และเมื่อบริษัทตัวแทนจำหน่ายชำระราคามีหน้าที่ต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 3.0 ของค่าบริการ ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป. 4/2528

กรณีบริษัทตัวแทนจำหน่ายนำบัตรเติมเงินไปขายต่อให้กับร้านขายปลีกและร้านขายปลีกขายต่อให้ผู้บริโภคโดยตรง ถือเป็นการขายสินค้าที่ไม่มีรูปร่างตัวแทนจำหน่ายและร้านขายปลีกจึงต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม และเมื่อมีการชำระราคาผู้จ่ายไม่มีหน้าที่ต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ส่วนกรณีผู้บริโภคซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาสามารถเติมเงินผ่านตู้ ATM ถือว่าบริษัทผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือได้ให้บริการผู้บริโภคโดยตรง แต่เนื่องจากผู้บริโภคเป็นบุคคลธรรมดา เมื่อจ่ายเงินค่าบริการจึงไม่มีหน้าที่ต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายแต่อย่างใด

(กค 0706/7363 ลว. 1 ก.ย. 2548)

พื้นที่ลงประกาศ

พื้นที่ลงประกาศ

พื้นที่ลงประกาศ

พื้นที่ลงประกาศ

บริษัท โมเดิร์นดริงค์ จำกัด

เรื่อง เชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 11/2562

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท ได้ลงมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 11/2562 ในวันที่ 15 ธันวาคม 2562 เวลา 9.00น. ณ สำนักงานของบริษัท เลขที่ 72 หมู่ที่ 5 ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ คือ

1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 10/2562
2. พิจารณาอนุมัติงบการเงินเพื่อชำระบัญชีของบริษัท
3. พิจารณาเรื่องอื่นๆ(ถ้ามี)

ดังนั้น จึงขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นไปประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ข้างต้น หากท่านไม่สามารถไปประชุมด้วยตนเองได้ โปรดทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นไปประชุมแทนด้วย จะขอบคุณมาก

ประกาศ ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562

ขอแสดงความนับถือ

(ลงชื่อ).....

(นายศาสวัต หลิมพานิชย์)

กรรมการ

ประกาศลดทุน

บริษัท อมรชีวิน จำกัด

ด้วย ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ของ บริษัท อมรชีวิน จำกัด ได้มีมติพิเศษเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2562 ให้ลดทุนของบริษัทจากเดิม ห้าล้านบาท (5,000,000) แบ่งออกเป็น ห้าหมื่นหุ้น (50,000) มูลค่าหุ้นละ หนึ่งร้อยบาท (100) ลงมากงเหลือ สองล้านห้าแสนบาท (2,500,000) แบ่งออกเป็น สองหมื่นห้าพันหุ้น (25,000) มูลค่าหุ้นละ หนึ่งร้อยบาท (100)

ฉะนั้น หากผู้ใดจะคัดค้านการลดทุนนี้ ก็ให้เขียนคำคัดค้านต่อบริษัท ณ สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 37/15 ซอยวิภาวดีรังสิต 48 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ภายในกำหนด 30 วัน นับแต่วันประกาศ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562

- วิจิต ญาณอมร -

(นายวิจิต ญาณอมร)

กรรมการ

ประกาศลดทุน
บริษัท ไทยปราจีน พลาสติก รีไซเคิล จำกัด

ด้วยที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยปราจีน พลาสติก รีไซเคิล จำกัด ได้มีมติพิเศษ เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 ให้ลดทุนของบริษัท จากเดิม ยี่สิบล้านบาท (20,000,000) แบ่งออกเป็น สองแสนหุ้น (200,000) มูลค่าหุ้นละ หนึ่งร้อยบาท (100) ลงมากงเหลือ สิบห้าล้านบาท (15,000,000) แบ่งออกเป็น หนึ่งแสนห้าหมื่นหุ้น (150,000) มูลค่าหุ้นละ หนึ่งร้อยบาท (100)

ฉะนั้น หากผู้ใดจะคัดค้านการลดทุนนี้ ก็ให้เขียนคำคัดค้านต่อบริษัท ณ สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 8/1 หมู่ที่ 5 ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ภายในกำหนดสามสิบวัน นับตั้งแต่วันประกาศนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562

นายยุทธพงษ์ อดทน

กรรมการ

พื้นที่ลงประกาศ

พื้นที่ลงประกาศ

พื้นที่ลงประกาศ

พื้นที่ลงประกาศ

พื้นที่ลงประกาศ